

## KẾ HOẠCH

### Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Tây Ninh thời kỳ mới”, giai đoạn 2019 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Tây Ninh thời kỳ mới”, giai đoạn 2019 - 2022;

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Tạo dấu ấn cụ thể của đoàn viên, thanh niên Tây Ninh trong tham gia thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Các giải pháp thực hiện phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và phải có phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả, tránh triển khai hình thức, thiếu điểm nhấn.

Tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tác động của cuộc vận động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp tại cơ sở.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Trên nền tảng các giá trị “*Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn*” cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Tây Ninh tiếp tục thực hiện các tiêu chí (*Có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp; khát vọng vươn lên*).

##### 1. Tỉnh đoàn:

Xây dựng, duy trì chuyên mục “Theo chân Bác” trên trang tin điện tử, mỗi tuần có ít nhất 01 bài (bài viết có thể được trích dẫn hoặc biên tập lại từ các nguồn chính thống) về tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên.



Tổ chức ít nhất 01 hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh niên hàng năm.

Tổ chức thấp nên tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm.

Tiếp tục triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

## **2. Đối với các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc:**

Các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2019 - 2022. Xác định các giải pháp cụ thể gắn với mỗi tiêu chí, khắc phục những hạn chế khi triển khai thực hiện cuộc vận động của từng đơn vị.

Quan tâm công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng định kỳ cũng như đột xuất đối với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc; đồng thời có giải pháp giới thiệu nhân rộng điển hình sau tuyên dương nhằm tạo sự cộng hưởng về hành động trong đoàn viên, thanh niên.

Tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các đơn vị tự cụ thể hóa phương thức triển khai phù hợp riêng với mỗi đối tượng; lựa chọn những giá trị cốt lõi để định hướng thanh niên ở địa phương, đơn vị mình phấn đấu rèn luyện và thực hiện theo.

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động**

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của địa phương, đơn vị bằng hình thức đa dạng, phong phú như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, phướn, tranh ảnh, bộ ảnh tuyên truyền, video clip, trailer, infographic...

Các cấp bộ đoàn chủ động giới thiệu cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong thanh thiếu nhi.

Mỗi Đoàn cơ sở xây dựng tủ sách “Thanh niên Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ” gồm những tác phẩm, tư liệu, sách báo, bài nói, bài viết về các tấm gương thanh niên Việt Nam tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tuổi trẻ.

Tuyên truyền trên mạng xã hội: Các cấp bộ đoàn đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên mạng xã hội. Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Xây dựng cảm nang sử dụng mạng xã hội tích cực trong thanh thiếu nhi.

Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị: Các cấp bộ đoàn tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận về các giải pháp triển khai cuộc vận động trong sinh hoạt chi đoàn.

### **2. Giải pháp thực hiện tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới**



Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia viết bài phản biện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019); “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020); “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2020); “Tôi – Người Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/2021).

Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở.

Triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”. 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên và chăm lo, hỗ trợ thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm...nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước. Thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, tìm địa chỉ đỏ, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa.

### **3. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh thiếu nhi**

Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.



Tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 1999 – 2019, đồng thời tổ chức các buổi đi thăm, động viên và biểu dương những cá nhân có nhiều cống hiến cho phong trào, hoạt động tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; tổ chức tuyên dương và giao lưu với các gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng.

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; thường xuyên, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự là nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

#### **4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động**

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn năm, giám sát theo chuyên đề.

Xác định nội dung thực hiện cuộc vận động là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp bộ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm.

Tổ chức sơ, tổng kết cuộc vận động theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Tỉnh đoàn**

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu hệ thống văn bản tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền về cuộc vận động. Tham mưu các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Ban phong trào Tỉnh đoàn tham mưu triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc vận động của các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc do mình phụ trách.

Hội Liên hiệp Thanh Việt Nam tỉnh căn cứ kế hoạch này, xây dựng nội dung triển khai cuộc vận động.

#### **2. Các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc**

Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên.

Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội để việc triển khai thực hiện cuộc vận động hiệu quả, sâu rộng và lan tỏa.



Hàng năm các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc theo dõi, đánh giá kết quả của việc thực hiện gắn với đánh giá “Rèn luyện đoàn viên” và thông tin, báo cáo về kết quả cuộc vận động gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong báo cáo 6 tháng, tổng kết năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Tây Ninh thời kỳ mới”, giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bùi Quang Huy – BTTWĐ;
- VP I, II TWĐ;
- BTG, Ban TNTH TWĐ;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TĐ;
- Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn TT;
- Lưu BTG, VP.

*Geang*

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**PHÓ BÍ THƯ**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Tiên Tân**

